

VỀ CHÚNG TÔI?

Chúng tôi là cha mẹ và bạn bè của những người đồng tính nam và đồng tính nữ. Một số gia đình của chúng tôi có thể đồng người, một số gia đình ít người - một số chỉ có một người. Chúng tôi có nghề nghiệp, tính cách và trình độ học vấn khác nhau.

Tuy nhiên, chúng tôi có mối liên kết chung. Người nào đó mà chúng tôi yêu thương và chăm sóc là người đồng tính nam hoặc đồng tính nữ.

Công Việc Của Chúng Tôi

- Tổ chức các cuộc gặp hỗ trợ hàng tháng
- Cung cấp địa điểm an toàn, thân thiện để những người tham gia có thể trò chuyện cởi mở
- Duy trì thư viện sách, DVD và các bài viết để giúp cung cấp thông tin cho cha mẹ và những người khác về các vấn đề đồng tính
- Xuất bản thư tin hàng tháng và cung cấp đường dây thông tin qua điện thoại
- Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và thấu hiểu sự riêng tư của mọi người

Người đồng tính hiện diện ở mọi nơi

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ít nhất 10% dân số thế giới là đồng tính. Nam và nữ đồng tính đến từ các gia đình, từ mọi góc ngách trên trái đất và từ mọi nền văn hoá, nhóm dân tộc, vị trí xã hội và kinh tế. Một số người đồng tính nam và đồng tính nữ thuộc những khuôn mẫu đặc biệt, nhưng hầu hết đều có ngoại hình và hành vi giống với phần lớn những người dị tính. Hình thức và phong cách không liên quan gì đến tính dục của một người. Chúng tôi biết những phụ nữ nam tính và những đàn ông nữ tính không phải là người đồng tính.

Người đồng tính phát triển một cách tự nhiên

Đồng tính không phải do lựa chọn, như chọn quần áo hay nghề nghiệp. Không ai biết xu hướng tính dục ở người được quyết định như thế nào. Trong các buổi thảo luận diễn ra trong nhiều năm, cha mẹ và bạn bè của những người đồng tính đã phát hiện ra rằng:

- Trẻ đồng tính thường nhận thức được về xu hướng tính dục của mình ở độ tuổi rất sớm.
- Không trẻ nào trong số đó bị ảnh hưởng bởi hoặc được bất kỳ người nào khác dạy trở thành người đồng tính
- Nỗi sợ của các gia đình về “mắc” đồng tính hoặc bị dụ dỗ là hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Ở các gia đình có trẻ đồng tính cố gắng để trở thành dị tính thì tất cả các nỗ lực đó đều không thành công.

Người đồng tính là một bộ phận của gia đình

Cứ bốn gia đình lại có một gia đình có thành viên là người đồng tính. Con trai và con gái đồng tính của chúng ta đều có cha mẹ, ông bà, chị em, anh em, anh em họ, cô dì, chú bác, cháu gái và cháu trai mà họ yêu thương và chăm sóc. Việc từ chối người đồng tính và gia đình xa lánh là một bi kịch đối với mỗi người trong gia đình ruột thịt và gia đình có nhiều thế hệ sinh sống. Việc này đơn giản là không cần thiết.

Có thể nhận diện trẻ đồng tính không?

KHÔNG! Tất cả những người đồng tính đều không bắt đầu là những cô bé “tinh nghịch” hay những cậu bé “èo lả”. Khi là trẻ em, có thể thấy hình ảnh này ở rất nhiều người dị tính. Việc lấy phong cách riêng và hành vi của trẻ em và người lớn làm khuôn mẫu có thể dẫn đến nhiều nhận định sai lầm.

Người đồng tính có nhiều khả năng quá rối trẻ em hơn không?

KHÔNG! Khoảng 90% các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em là từ người trưởng thành nam đối với trẻ em gái, hầu hết là trong tình huống ở gia đình. Những đàn ông xâm hại các cậu bé thì hầu như trước kia đã xâm hại các cô bé. Chỉ một ít phụ nữ, gồm cả những người đồng tính nữ, thực hiện các hành động xâm hại này. Hầu hết những người đồng tính đều không có mối quan tâm về tình dục nhiều hơn so với những người dị tính, do vậy một đứa trẻ không cần biện pháp bảo vệ đặc biệt khỏi người đồng tính. Trẻ em cần được bảo vệ khỏi tất cả các tấn công tình dục.

Một người có thể lẫn lộn về tính dục của mình không?

Người đồng tính thường bối rối về cảm giác đồng tính luyến ái của mình bởi họ sống trong thế giới dị tính luyến ái. Mọi thứ đều được tổ chức phù hợp với cuộc sống của gia đình dị tính. Cảm giác không muốn là một phần của phong cách cuộc sống dị tính chắc chắn gây ra sự bối rối. Tuy nhiên, người đồng tính không mơ hồ về cảm xúc của họ với những người đồng giới. Sự hấp dẫn đồng giới của họ cũng mạnh như sự hấp dẫn tình dục giữa những người dị tính, và có cùng mức thay đổi cảm xúc. Một mặt là những vấn đề về tình dục ngẫu hứng còn mặt kia là cam kết mối quan hệ lâu dài.

Chúng ta biết những người đồng tính là những người khoẻ mạnh

Về bản chất thì đồng tính giống như dị tính, đều không phải là rối loạn tâm thần hay rối loạn cảm xúc. Những người đồng tính sống cuộc sống phong phú như những người dị tính. Họ xây dựng mối quan hệ lâu dài, ổn định, tham gia vào tất cả các ngành nghề, xem TV, mua sắm, chơi thể thao, bầu cử và trả thuế.

Cha mẹ & Bạn bè của những người Đồng tính nam & Đồng tính nữ

Gắn Kết Gia Đình

Người nào đó mà chúng ta yêu thương hoặc chăm sóc là người đồng tính nam hoặc đồng tính nữ

Để biết thêm thông tin, liên hệ

PFLAG NSW Inc Incorporating PFLAG Western Sydney

P.O. Box 3751, Marsfield, NSW, 2122
Đường dây Thông tin PFLAG (02) 9294 1002

Để biết thêm thông tin và các chi nhánh khác

Web: www.pflagaustralia.org.au

GẮN KẾT GIA ĐÌNH

Đây là mục tiêu chính của các nhóm PFLAG. Nhiều cha mẹ cảm thấy cô đơn và không an tâm khi biết con mình là người đồng tính. Cha mẹ thường hỏi bản thân:

- Đây có phải lỗi của chúng ta?
- Chúng ta có thể làm gì?
- Chúng ta có thể trò chuyện với ai?
- Chúng ta có thể đi đâu?

PFLAG có mặt ở đây để giúp đỡ, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các gia đình, bạn bè và tất cả những người đồng tính.

NÊN ĐỌC

My Child is Gay,
Bryce McDougall
[Allen & Unwin 1998]

When Our Children Come Out,
Maria Pallota-Chiarolli
[Finch Publishing 2005]

Inside Out,
Erin Shale (ed)
[Bookman 1999]

Bouncing Castle (DVD),
The story of PFLAG WESTERN SYDNEY
[Rainbow Screen Productions 2005]

(Tập sách nhỏ này được in bằng 9 ngôn ngữ khác: Tiếng Ả Rập, tiếng Farsi, tiếng Ý, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog & tiếng Trung Phồn thể. Tham khảo trang web của PFLAG)

Chúng tôi là cha mẹ và bạn bè của những người đồng tính nam và đồng tính nữ.

Chúng tôi cam kết giúp những cha mẹ khác biết về những điều chúng tôi đã tìm hiểu được, và giúp thay đổi thái độ và tạo ra môi trường thấu hiểu để tất cả những người đồng tính có thể sống một cách đàng hoàng và được tôn trọng.

Mong quý vị chia sẻ những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, không sợ hãi, và liên hệ, tìm kiếm và khám phá thêm về việc là con người.

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và tất cả các thành viên gia đình của những người đồng tính hãy gọi cho chúng tôi để trò chuyện, đặt câu hỏi và tham dự các cuộc gặp của chúng tôi. Tại đây, người tham gia sẽ tìm thấy một môi trường riêng tư, ấm áp và hữu ích mà họ có thể chia sẻ những lo lắng với người khác và tìm thấy sự an tâm và thoải mái.

PFLAG mang đến cơ hội tuyệt vời để các gia đình, bạn bè và những người đồng tính tìm hiểu và phát triển cùng nhau.

PFLAG NSW Inc.

Các buổi gặp diễn ra vào thứ Tư của tuần 4
mỗi tháng, 7.30 tối
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng gọi số
[02] 9294 1002

PFLAG Penrith

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng gọi số
Vicki [02] 4730 4660 hoặc Carol [02] 4735 4680.

**Để biết ngày và giờ của buổi gặp, vui lòng
xem trang web của chúng tôi**